



Inaasahang Paglipat sa Setyembre 2025!

Isa itong pagkakataon para sa mga walang-bahay na mga beterano na may kapansanan, edad 62 at mas matanda., na manirahan sa isang studio o isang silid na apartment sa isang magandang lokasyon sa loob ng Lungsod ng Alameda. Malapit lang ang Linnet Corner papunta sa pampublikong sasakyan, grocery store at iba pang shopping outlet, parke, lokal na employer, at paaralan. Magbubukas ang Linnet Corner sa Setyembre.

Ang bagong gawang pabahay na ito ay mag-aalok ng sampung (400-square foot) studio apartment at anim (600-square foot) one-bedroom apartment, na magtatampok ng mga indibidwal na banyo at kusina, at angkop para sa isa hanggang tatlong tao na sambahayan. Ang lahat ng mga paupahang unit ay inayos. Available din ang mga serbisyo ng residente onsite, at isang libreng transit pass ang ibibigay sa bawat pinuno ng sambahayan. Ang mga nangungupahan ay responsable lamang para sa kuryente. Ang iba pang mga kagamitan (tubig, imburnal, basura) ay ibinibigay. Kinakailangan ang \$500 na security deposit sa paglipat.

Magiging 30% ng kita ang buwanang renta para sa mga studio apartment at one-bedroom apartment. Lahat ng Veteran na residente ay bibigyan ng housing voucher. Parehong karapat-dapat na mag-aplay ang mga beterano na may karangalan at walang dangal na sinisingil. Dapat ay isang mamamayan o legal na residente. Walang minimum na limitasyon sa kita. Mabe-verify ang status na walang tirahan.

Mangyaring huwag bisitahin ang site ng property dahil kasalukuyang ginagawa ito.

Unit Size	Number of units	AMI	Max income (1 person)	Max income (2 person)	Max income (3 persons)	Rent	Minimum income
Studio (Vets)	7	30%	\$32,700	\$37,380	n/a	30% of household income	n/a
Studio (Vets)	3	40%	\$43,600	\$49,480	n/a	30% of household income	n/a
One Bedroom (Vets)	6	30%	\$32,700	\$37,380	\$42,060	30% of household income	n/a



Upang sumali sa listahan ng interes, mangyaring bisitahin ang webpage na ito o i-scan ang QR code sa itaas:

<https://form.alamedahsg.org/Forms/linnetcornerinterest>

Upang sumali sa listahan ng mga interes, mangyaring bisitahin ang webpage na ito:

para sa impormasyon sa pagpapaupa:

Email: linnetcorner@alamedahsg.org

Telepono: (510) 747-4332



Housing Authority
— of the —
City of Alameda